

Nam Định, ngày 07 tháng 3 năm 2023

ĐỀ ÁN ĐĂNG KÝ MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO

Tên ngành đào tạo: Y học cổ truyền

Mã ngành: 7720115

Trình độ đào tạo: Đại học

Kính gửi: - Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Bộ Y tế.

I. Sự cần thiết mở ngành đào tạo

1. Giới thiệu về cơ sở đào tạo:

Trường Đại học Lương Thế Vinh được thành lập theo Quyết định số 259/2003/TTg ngày 05/12/2003 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 1292/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 02/10/2018 về việc chuyển đổi Trường Đại học Dân lập sang loại hình trường Đại học Tư thục Lương Thế Vinh. Đến nay Nhà Trường đã đào tạo bước vào năm thứ 20.

Trường Đại học Lương Thế Vinh đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực và đa hệ với trình độ đại học, thạc sĩ. Trường hiện có gần 600 sinh viên, học viên đang theo học với 09 ngành trình độ đại học và 02 ngành trình độ sau đại học. Với mục tiêu trở thành một trong những trường đại học tư thục uy tín, chất lượng, Trường đã quy tụ được một đội ngũ giảng viên có trình độ cao, giàu kinh nghiệm, tâm huyết với nghề. Trong đó có 11 giáo sư, 21 Phó Giáo sư, 45 Tiến sĩ.

Hiện nay, Trường Đại học Lương Thế Vinh đang triển khai hợp tác về đào tạo với một số Trường Đại học, Viện nghiên cứu có uy tín ở một số nước trên thế giới để trao đổi giáo viên và chương trình giảng dạy, tiến tới việc đào tạo sinh viên cả ở trong và ngoài nước.

Trường Đại học Lương Thế Vinh là cơ sở đào tạo đại học đa ngành, đa hệ, đa trình độ; trung tâm đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao và nghiên cứu khoa học của khu vực châu thổ sông Hồng và cả nước.

- **Trình độ đại học:** Bác sĩ Thú y, Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, Tài chính - Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Ngôn ngữ Anh, Kế toán, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật xây dựng.

- Trình độ Thạc sĩ: Thú Y, Quản trị kinh doanh.

Đến nay, Trường Đại học Lương Thế Vinh trở thành đại học có vị thế cao trong hệ thống các trường đại học theo định hướng ứng dụng, đổi mới, sáng tạo của Việt Nam; ngang tầm với các đại học vùng về môi trường học tập, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Để phục vụ cho công tác mở ngành Y học cổ truyền, Trường đã xây dựng được đội ngũ giảng viên giảng dạy đủ về số lượng và chất lượng. Cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư mới, phòng thí nghiệm, phòng thực hành đạt chuẩn theo quy định. Điều kiện mọi mặt của Nhà Trường hiện nay hoàn toàn đáp ứng yêu cầu đào tạo được nguồn nhân lực y tế có chất lượng vừa giỏi chuyên môn và y đức kịp thời bổ sung cho nhu cầu khám chữa bệnh của xã hội.

2. Sự cần thiết về việc mở ngành:

Sau 20 năm đổi mới, đất nước ta đã có những bước phát triển vượt bậc trên các lĩnh vực kinh tế - văn hóa và xã hội. Luật bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân ra đời. Các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương Đảng cũng như Nghị định của Chính phủ Quy định hướng dẫn thi hành một số điều của luật Giáo dục. Đặc biệt, Quyết định 1893/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình phát triển y dược cổ truyền đến năm 2030; Bộ Y tế cũng có những định hướng chiến lược Y tế đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030. Trong đó, nội dung coi trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực Y tế vừa có chất lượng cao, vừa đáp ứng nhu cầu phổ cập đến năm 2020, độ bao phủ bác sĩ làm việc tại tuyến xã là 100%.

Báo cáo Y tế số tại Việt Nam công bố ngày 20/01/2021 ghi nhận tính đến năm 2018, Việt Nam có 77.995 bác sĩ và 128.386 y tá trên toàn quốc. Đây là con số còn khiêm tốn so với tổng dân số cả nước, tức chưa đến 1 bác sĩ và 2 y tá/1.000 người dân. Theo nghiên cứu của Fitch Solutions, chỉ tiêu cho y tế của Việt Nam tính đến năm 2019 chiếm 6% GDP. Tỷ lệ này cao hơn hẳn một số quốc gia trong khu vực như Philippines (4,6%), Malaysia (4%), Indonesia (3,7%) và Thái Lan (3,7%).

Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới cũng nêu rõ mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 đạt tỷ lệ 10 bác sĩ, 2,8 dược sĩ, 25 điều dưỡng trên 10.000 dân và đến năm 2030 đạt tỷ lệ: 11 bác sĩ, 3,0 dược sĩ đại học và 33 điều dưỡng viên trên 10.000 dân.

Ngày 25/12/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1893/QĐ- TTg về chương trình phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại đến năm 2030. Theo đó, phấn đấu đến năm 2025 đạt được các mục tiêu phát triển

toàn diện y dược cổ truyền sau đây:

- 95% các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có bệnh viện đa khoa y dược cổ truyền hoặc bệnh viện đa khoa y dược cổ truyền - phục hồi chức năng tuyến tỉnh;

- 90% bệnh viện đa khoa, viện có giường bệnh, bệnh viện chuyên khoa có Khoa y, dược cổ truyền;

- 95% trạm y tế xã, phường, thị trấn và tương đương có triển khai hoạt động tư vấn sử dụng y dược cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe hoặc tổ chức khám chữa bệnh y dược cổ truyền.

- Tỷ lệ khám, chữa bệnh y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại ở tuyến trung ương đạt 15%, tuyến tỉnh đạt 20%, tuyến huyện đạt 25%, tuyến xã đạt 30%;

- Tỷ lệ chi trả thuốc, dược liệu, thuốc cổ truyền trong cơ sở khám, chữa bệnh từ quỹ bảo hiểm y tế trong tổng số chi phí cho thuốc tối thiểu là 20%.

Nhận thức được vai trò quan trọng trong việc đào tạo nguồn nhân lực y tế của nước ta hiện nay và tương lai. Căn cứ mục tiêu chiến lược phát triển Trường Đại học Lương Thế Vinh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ y tế, Trường Đại học Lương Thế Vinh lập Đề án mở ngành đào tạo Y học cổ truyền.

II. Tóm tắt điều kiện mở ngành đào tạo

1. Năng lực của cơ sở đào tạo:

1.1 Về nguồn lực giảng viên

Khoa Y học cổ truyền Trường Đại học Lương Thế Vinh có đủ nguồn lực về giảng viên, cơ bản đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ đào tạo ngành Y học cổ truyền trình độ đại học. Đội ngũ giảng viên, cán bộ nghiên cứu cơ hữu tham gia đào tạo ngành Y học cổ truyền đáp ứng quy định của Thông tư số 02/2022/TT-BGDĐT ngày 18/01/2022. Cụ thể, Nhà trường có 58 giảng viên cơ hữu tham gia giảng dạy các học phần trong chương trình đào tạo, trong đó có: 05 Phó giáo sư Y học; 05 Tiến sĩ ngành Y học cổ truyền; 04 Tiến sĩ Khoa học y sinh; 01 Tiến sĩ Nội khoa; 02 Tiến sĩ Ngoại khoa; 01 Tiến sĩ Sản phụ khoa; 01 Tiến sĩ Nhi khoa; 02 Tiến sĩ Y học dự phòng. Đội ngũ giảng viên cơ hữu đảm nhiệm giảng dạy 90% khối lượng chương trình đào tạo.

Nguồn lực về đội ngũ cán bộ nghiên cứu, giảng dạy có những thế mạnh của Trường về đào tạo Y học cổ truyền: Các giảng viên là những Thầy, Cô giáo có nhiều năm kinh nghiệm về giảng dạy tại các trường Đại học, về khám chữa bệnh tại các bệnh

viện chuyên khoa, và về phòng ngừa, chăm sóc sức khỏe người dân trong cộng đồng. Có sự phối hợp, gắn kết giữa các Thầy thuốc, các giảng viên về y học cơ sở với các giảng viên về khoa học cơ bản nhà trường kể cả nghiên cứu cơ bản. Thế mạnh này, đủ để Trường Đại học Lương Thế Vinh xây dựng chiến lược riêng về đào tạo bác sĩ giỏi cả về lâm sàng lẫn nghiên cứu cơ bản tại phòng thí nghiệm, tại bệnh viện và tại cộng đồng.

Tất cả những môn thuộc phần giáo dục đại cương và một số môn thuộc phần giáo dục chuyên nghiệp, Khoa Y học cổ truyền được phép sử dụng đội ngũ cán bộ giảng dạy từ các đơn vị khác của Trường. Đội ngũ cán bộ giảng dạy các môn này thực sự là một thế mạnh của Trường Đại học Lương Thế Vinh. Đặc biệt các môn về công nghệ sinh học, kinh tế, tâm lý, ngoại ngữ, khoa học xã hội... cùng với đội ngũ giảng viên thỉnh giảng nhà trường có thể mời từ 02 đơn vị tổ chức đào tạo thực hành chính là Bệnh viện Châm cứu trung ương; Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định.

Về kế hoạch chiến lược phát triển đội ngũ cán bộ giảng viên cơ hữu trẻ, đạt trình độ Tiến sĩ, thạc sĩ, Nhà Trường đã tuyển dụng giảng viên đã được đào tạo ở nước ngoài về một số lĩnh vực, chuyên ngành kỹ thuật cao như Y học cổ truyền, Công nghệ Y sinh, Hóa sinh, công nghệ sinh học.

1.2 Nguồn lực về cơ sở vật chất, trang thiết bị, thư viện, tài liệu giảng dạy

Trường Đại học Lương Thế Vinh có địa chỉ tại đường Cầu Đông, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Hiện, Nhà đầu tư của Nhà trường đã có xây dựng 1 bệnh viện đa khoa hiện đại đóng tại địa bàn tỉnh để vừa khám chữa bệnh vừa là nơi thực tế học tập cho các sinh viên ngành khối sức khỏe và là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong khối ngành sức khỏe theo quy định tại Nghị định 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Chính phủ.

Hiện tại, Nhà trường đã đáp ứng đầy đủ các phòng thực hành phục vụ cho đào tạo ngành Y học cổ truyền trình độ đại học: Sinh học và di truyền y học; Lý sinh; Sinh lý; Hóa học; Hóa sinh; Giải phẫu; Vi sinh - Ký sinh trùng; Sinh lý bệnh - Miễn dịch; Dược lý; Điều dưỡng cơ bản; Giải phẫu bệnh; Mô phôi; Thực vật dược; Trung tâm tiền lâm sàng.

Trường đã ký kết hợp đồng nguyên tắc với 3 bệnh viện là cơ sở thực hành cho sinh viên: Bệnh viện Châm cứu Trung ương, Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định và Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn - Nam Định.

Về hệ thống thông tin, thư viện: Tổng diện tích thư viện: 350 m² trong đó, diện tích thư viện sách - 200 m² - Diện tích phòng đọc là 150 m². số lượng máy tính phục vụ

tra cứu - 30. Số lượng sách, giáo trình điện tử và sách, giáo trình dạng in tiếng Việt và tiếng Nước ngoài đáp ứng đầy đủ cho đào tạo ngành Y học cổ truyền trình độ Đại học. Thư viện của Trường đã khai thác nguồn tài liệu điện tử sử dụng cơ sở dữ liệu điện tử như sau:

- Quyền truy cập cơ sở dữ liệu trường đại học Thái Nguyên
- 1570 đĩa CD (các CSDL Bussiness periodicals on disk, Business and Management Practices, Ecolit, Dissertation Abstracts)
- Quyền truy cập và sử dụng Ebook của NXB Proquest Ebook Central: 120 tên sách
- Quyền truy cập và sử dụng Ebook của NXB Igroup: 75 tên sách
- Quyền truy cập và sử dụng 4 CSDL của Cục Thông tin KH&CN quốc gia:
- Quyền truy cập vào CSDL của Trung tâm thông tin – Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội:

+ Thư viện số tài liệu nội sinh: luận văn, luận án, sách... (hơn 31.000 luận án, luận văn điện tử, 2000 kết quả nghiên cứu; tài liệu in: 114.000 tên sách; 400 tên tạp chí)

+ CSDL ScienceDirect: Là cơ sở dữ liệu điện tử toàn văn bao gồm các tài liệu toàn văn của 1,2 triệu bài tạp chí tạp chí được lựa chọn thông qua quá trình phản biện nghiêm ngặt thuộc 04 chủ đề lớn của 24 lĩnh vực khoa học của XNB Elsevier như: khoa học xã hội, quản lý và kế toán, kinh tế kinh doanh, khoa học máy tính.....

2. Tóm tắt chương trình đào tạo và kế hoạch đào tạo:

Các căn cứ để soạn thảo chương trình đào tạo:

- Quyết định số 12/2001/QĐ-BGD-ĐT ngày 26 tháng 4 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành chương trình khung các ngành đào tạo đại học, cao đẳng thuộc nhóm ngành Khoa học sức khỏe;

- Quyết định số 1854/QĐ-BYT ngày 18 tháng 05 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt tài liệu “Chuẩn năng lực cơ bản của bác sĩ đa khoa”;

- Thông tư số 17/2021/TT - BGDĐT ngày 22 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học;

- Thông tư số 02/2022/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ

Chương trình đào tạo ngành Y học cổ truyền trình độ Đại học của Trường Đại

học Lương Thế Vinh cũng đã được tham khảo và đối chiếu với chương trình đào tạo của Trường Đại học Y Hà Nội; Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam và Trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Trường Đại học Lương Thế Vinh đã ban hành Quyết định số 130/QĐ-ĐHLTV ngày 05/09/2022 về việc thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng theo đúng thành phần được quy định, chủ tịch Hội đồng thẩm định là PGS.TS Đoàn Quang Huy - Phó Giám đốc Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam.

Hội đồng thẩm định đã họp đánh giá và góp ý chỉnh sửa đề án. Kết quả sau thẩm định: Hội đồng đánh giá cao việc đầu tư xây dựng chương trình đào tạo về ngành Y học cổ truyền (7720115) trình độ đại học theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đội ngũ giảng viên, trang thiết bị, thư viện của Trường Đại học Lương Thế Vinh đáp ứng đầy đủ điều kiện mở ngành, tuy nhiên nên bổ sung thêm cơ sở thực hành tại Hà Nội. Đồng ý thông qua chương trình đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo mở ngành Y học cổ truyền (7720115) trình độ đại học của Trường Đại học Lương Thế Vinh. Đề nghị Tổ soạn thảo tiếp thu và nghiên cứu ý kiến của các thành viên trong hội đồng thẩm định chỉnh sửa và bổ sung vào các hồ sơ cho phù hợp, hoàn thiện.

Trường Đại học Lương Thế Vinh đã nghiêm túc tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện đề án, đáp ứng các yêu cầu của Hội đồng thẩm định. Nhà trường đã chỉnh sửa, bổ sung, điều chỉnh nội dung các học phần để đáp ứng chuẩn năng lực cơ bản trong chương trình đào tạo. Nhà trường thực hiện nghiêm túc cấu trúc và thời lượng chương trình đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế.

Hội đồng thẩm định tiếp tục tiến hành họp lần 2 để thẩm định các điều kiện mở ngành Y học cổ truyền trình độ đại học đáp ứng theo Thông tư 02/2022/TT-BGDĐT ngày 18/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, định chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. Kết quả sau thẩm định: Hội đồng đánh giá cao việc tích cực bổ sung, điều chỉnh các quy định mới về mở ngành đào tạo để hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký mở ngành Y học cổ truyền trình độ đại học của Nhà trường. Đội ngũ giảng viên, trang thiết bị, thư viện của Trường Đại học Lương Thế Vinh đáp ứng đầy đủ điều kiện mở ngành, đã bổ sung thêm cơ sở thực hành tại Hà Nội là Bệnh viện chăm sóc Trung ương. Đồng ý thông qua chương trình đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo mở ngành Y học cổ truyền (7720115) trình độ đại học của Trường Đại học Lương Thế Vinh.

Chương trình đào tạo ngành Y học cổ truyền vừa có tính kế thừa vừa đổi mới tiên tiến, hội nhập:

- Tăng cường kết hợp chặt chẽ giữa y dược cổ truyền với y dược hiện đại trong công tác phòng bệnh, chữa bệnh.
- Chú trọng chương trình thực hành, đặc biệt là chương trình thực hành bệnh viện và thực hành cộng đồng (thời lượng thực hành chiếm trên 50%).
- Bảo đảm khối lượng kiến thức của các Bộ môn được tích hợp đủ và phù hợp với các module.
- Sinh viên sớm được tiếp xúc với vấn đề sức khỏe, bệnh tật, bệnh nhân và cơ sở Y tế sớm.
- Tăng các môn học tự chọn và tăng thời gian tự học, tự nghiên cứu.
- Tăng cường giáo dục về thái độ, đạo đức nghề nghiệp và vận dụng các kiến thức Y học tiên tiến của Thế giới.

Qua khảo sát, xin ý kiến của các bệnh viện, cơ sở y tế sử dụng lao động đều nhận được sự nhất trí về chương trình đào tạo Y học cổ truyền trình độ đại học của Trường Đại học Lương Thế Vinh.

Ngành Y học cổ truyền trình độ đại học sẽ được đào tạo chính quy tập trung 6 năm (12 học kỳ). Chương trình đào tạo trình độ đại học bao gồm 200 tín chỉ, trong đó phần kiến thức giáo dục đại cương 40 tín chỉ và phần kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 160 tín chỉ (bao gồm 46 tín chỉ kiến thức cơ sở ngành, 106 tín chỉ kiến thức chuyên ngành, 04 tín chỉ kiến thức tự chọn) và 4 tín chỉ thi lâm sàng, kiến thức chuyên ngành tổng hợp.

Căn cứ nhu cầu thực tế và năng lực của đội ngũ giảng viên hiện có của Trường Đại học Lương Thế Vinh; căn cứ vào khả năng hợp tác đào tạo và điều kiện cơ sở vật chất phục vụ đào tạo của trường, hàng năm nhà trường có thể tuyển sinh đào tạo với số lượng: mỗi năm dự kiến tuyển sinh 300 sinh viên.

Biên bản của hội đồng khoa học đào tạo của cơ sở đào tạo thông qua đề án mở ngành đào tạo:

Hội đồng Khoa học và Đào tạo Nhà trường được thành lập theo quyết định số 127/QĐ-ĐHLTV ngày 20/08/2022.

Hội đồng đã tiến hành họp vào ngày 03/02/2023 để thẩm định đề án mở ngành Y học cổ truyền trình độ đại học. Kết quả: Hội đồng Khoa học và Đào tạo thống nhất với nhu cầu, sự cần thiết phải đào tạo nguồn nhân lực ngành Y học cổ truyền đáp ứng với nhu cầu nguồn nhân lực y tế có chất lượng vừa giỏi chuyên môn và y đức, kịp thời bổ sung cho nhu cầu khám chữa bệnh của xã hội. Đề nghị Tổ soạn thảo đề án mở


ngành nhanh chóng tiếp thu ý kiến của Hội đồng khoa học và đào tạo Nhà trường hoàn tất hồ sơ sớm trình Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế. Hội đồng Khoa học và Đào tạo thống nhất thông qua hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo trình độ đại học ngành Y học cổ truyền. Nhất trí ủng hộ đề án xin đào tạo trình độ Đại học ngành Y học cổ truyền.

Ngày 02/03/2023, Hội đồng Khoa Học và Đào tạo Nhà trường đã tiến hành họp lần 2 để tiếp tục thẩm định các điều kiện mở ngành Y học cổ truyền trình độ đại học đáp ứng theo Thông tư 02/2022/TT-BGDĐT ngày 18/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. Kết quả: Căn cứ vào các điều kiện đảm bảo chất lượng thực tế của Trường về đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất và trang thiết bị, phòng thí nghiệm, thư viện, tài liệu học tập, các cơ sở thực hành, Trường Đại học Lương Thế Vinh có đủ năng lực và đáp ứng yêu cầu đảm bảo chất lượng của chương trình đào tạo theo quy định hiện hành. Hội đồng Khoa học và Đào tạo thống nhất thông qua hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo trình độ đại học ngành Y học cổ truyền, Nhất trí ủng hộ đề án xin đào tạo trình độ đại học ngành Y học cổ truyền.

Đề nghị và cam kết thực hiện

Căn cứ vào nhu cầu xã hội, năng lực và kinh nghiệm đào tạo và các nguồn lực (cơ sở vật chất, nhân sự, tài chính), Trường Đại học Lương Thế Vinh lập đề án xin phép Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế mở ngành đào tạo Y học cổ truyền trình độ đại học với mã ngành 7720115. Trường khẳng định sẽ đảm bảo đầy đủ các yêu cầu về quản lý, đảm bảo chất lượng đào tạo ngành đào tạo Y học cổ truyền trình độ đại học.

Với những lý do nêu trên, Trường Đại học Lương Thế Vinh trình lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế *Đề án đăng ký mở ngành Y học cổ truyền trình độ Đại học*. Kính mong nhận được sự quan tâm và tạo điều kiện giúp đỡ, cũng như cho phép của lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế để Nhà trường sớm được mở mã ngành đào tạo *Y học cổ truyền trình độ đại học*.

Kính mong nhận được sự quan tâm và chấp thuận từ quý Bộ. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, ĐT.



PGS. TS Mai Quốc Chánh